



สรุปหัวข้อข่าวด้านการเกษตรที่สำคัญ ประจำวันที่ 15 ตุลาคม 2567

เรื่อง	สื่อ
1. เพิ่มศักยภาพการผลิต พัฒนาผลิตภัณฑ์แปรรูป	เดลินิวส์
2. โครงการส่งเสริมการแปรรูปสินค้าเกษตรและประมง เพิ่มศักยภาพการผลิต...	ผู้จัดการรายวัน 360 องศา
3. 'นฤมล'ร่วมวงถกคกก.พัฒนาสหกรณ์ฯ	แนวหน้า
4. เยียวยาเกษตรกรน้ำท่วมแล้ว 18.85 ล้าน	ไทยรัฐ (กรอบบ่าย)
5. อ.ต.ก.-หม่อนไหมจัดกิจกรรมหนุนจำหน่ายผ้าไหมชุกกระดับมูลค่า	แนวหน้า
6. ถึงมือเกษตรกรแล้วน้ำหมักชีวภาพปลาหมอคางคก	เดลินิวส์
7. เกษตรฯดันโครงการร่วมมือพัฒนาภาคเกษตรไทย-จีน-อาเซียน	แนวหน้า
8. ปลดล็อกปัญหาหนี้ในระบบบอสมสิน-ธ.ก.ส.ช่วยประชาชน19,945ราย	แนวหน้า
9. สื่อ13ปท.ชมฟาร์มโคนมไทย-เดนมาร์ค	เดลินิวส์
10. คอลัมน์: เกษตรวันนี้	เดลินิวส์
11. คอลัมน์: THE ISSUES: 3 แบงก์รัฐช่วยลูกหนี้น้ำท่วม	ไทยรัฐ
12. คอลัมน์: VARIETY: ศูนย์เรียนรู้ฯเขานาในแหล่งธนาคารขมิ้นชัน ต่อยอด...	ไทยโพสต์

เพิ่มศักยภาพการผลิต พัฒนาผลิตภัณฑ์แปรรูป

นางรัชฎิศา บุญญณณกุล รองเลขาธิการสำนักงาน

เศรษฐกิจการเกษตร (สศก.) กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

เปิดเผยถึงผลการติดตามโครงการส่งเสริมการแปรรูปสินค้าเกษตรและประมง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ซึ่งมีกรมส่งเสริมสหกรณ์ กรมการข้าว กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ กรมส่งเสริมการเกษตร และกรมประมงบูรณาการร่วม โดยมีสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรดำเนินการติดตามประเมินผล จากการศึกษาติดตามการดำเนินงานโครงการ รอบ 12 เดือน (ตุลาคม 2566-กันยายน 2567) พบว่า มีสถาบันเกษตรกรและสมาชิก ผ่านการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาการทำธุรกิจแปรรูปสินค้าเกษตร 422 แห่ง 4,151 ราย คิดเป็นร้อยละ 100 และ 103.18 ของเป้าหมายตามลำดับ ได้รับการฝึกอบรมด้านต่าง ๆ เช่น การวิเคราะห์ต้นทุนการผลิต การลดต้นทุนการผลิต และการเชื่อมโยงเครือข่ายเพื่อให้ได้ปัจจัยการผลิตราคาถูก โดยมีผลิตภัณฑ์สินค้าเกษตรแปรรูปได้รับการพัฒนา 410 ผลิตภัณฑ์ คิดเป็นร้อยละ 106.22 ของเป้าหมาย ซึ่งเป็นทั้งผลิตภัณฑ์ใหม่และผลิตภัณฑ์เดิมที่ได้รับการพัฒนา อาทิ น้ำพริกปูนา ของวิสาหกิจชุมชนชนคารปูนา ต.เมืองลิง อ.จอมพระ จ.สุรินทร์ เป็นผลิตภัณฑ์ใหม่ของกลุ่ม ซึ่งได้รับการพัฒนาสูตร/ส่วนผสมให้มีรสชาติดี ถูกปากผู้บริโภค นำรับประทาน และพัฒนาโลโก้และบรรจุภัณฑ์ (กระปุกพลาสติก) ให้สะอาด ดึงดูดลูกค้า

ข้าวแต่น้ำแดงโมตราแม่บัวบาน ของวิสาหกิจชุมชนเลี้ยงโคบ้านหนองหล่มน้อย ต.ดอนหว่าน อ.เมือง จ.มหาสารคาม เป็นผลิตภัณฑ์ใหม่ของกลุ่มที่มีที่อุปโภคบริโภคหลากหลาย ได้แก่ เมล็ดทานตะวัน เม็ดมะม่วงหิมพานต์ งาดำ และงาขาว ซึ่งได้รับการพัฒนากระบวนการผลิตให้สามารถผลิตได้อย่างรวดเร็วและต่อเนื่อง และพัฒนาฉลากและบรรจุภัณฑ์ (ถุงกระดาษkraft ที่ขยายข้างแบบมีซิปล็อก) ให้สวยงาม ทันสมัย ดูน่าเชื่อถือ

สำหรับความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ พบว่า มีความพึงพอใจต่อการดำเนินโครงการอยู่ในระดับมากที่สุด อย่างไรก็ตาม เพื่อให้การดำเนินโครงการดียิ่งขึ้น ผู้เข้าร่วมโครงการเห็นว่าการดำเนินโครงการในปีงบประมาณ พ.ศ.



2568 ควรพัฒนา และขยายเพิ่มเติมในพื้นที่ ถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านการตลาด การจัดทำบัญชี และควรส่งเสริมอย่างต่อเนื่องในวิสาหกิจชุมชนเดิมที่ได้รับการส่งเสริมเพื่อให้สามารถจัดทำบัญชีที่เป็นระบบได้ รวมถึงการสนับสนุนแหล่งเงินทุน เพื่อให้สถาบันเกษตรกรใช้ในการก่อสร้างอาคารและซื้อวัสดุอุปกรณ์ในการผลิต ตลอดจนขยายกิจกรรมให้การรับรองมาตรฐาน “ตราประมงธงเขียว” เพื่อให้กลุ่มเกษตรกรได้รับการรับรองให้มากขึ้น เป็นต้น สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 สศก. มีแผนติดตามโครงการส่งเสริมการแปรรูปสินค้าเกษตรและประมงอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะในพื้นที่และกลุ่มเกษตรกรแห่งใหม่ที่หน่วยงานผู้รับผิดชอบโครงการจะได้นำดำเนินงานส่งเสริมเพิ่มเติมจากปีงบประมาณที่ผ่านมา.



โครงการส่งเสริมการแปรรูปสินค้าเกษตรและประมง เพิ่มศักยภาพการผลิต พัฒนาผลิตภัณฑ์แปรรูป สร้างมูลค่าและขยายฐานตลาดแก่สถาบันเกษตรกร



นางอัญชิตา บุญอุดมกุล รองเลขาธิการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร (สศก.)

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยถึงผลการติดตามโครงการส่งเสริมการแปรรูปสินค้าเกษตรและประมง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ซึ่งมีกรมส่งเสริมสหกรณ์ กรมการข้าว กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ กรมส่งเสริมการเกษตร และกรมประมง บูรณาการร่วม โดยมีสำนักงานเศรษฐกิจ

การเกษตร ดำเนินการติดตามประเมินผล โดยมีเป้าหมายในการพัฒนาการทำธุรกิจแปรรูปสินค้าเกษตร ให้แก่สถาบันเกษตรกร 422 แห่ง เกษตรกร 4,023 ราย พัฒนาผลิตภัณฑ์แปรรูปสินค้าเกษตร 386 ผลิตภัณฑ์ และเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์แปรรูปสินค้าเกษตรไม่น้อยกว่าร้อยละ 4 กิจกรรมประกอบด้วย 1) จัดอบรมหลักสูตรการทำแผนการเชื่อมโยงการผลิตและการตลาด 2) พัฒนาผลิตภัณฑ์แปรรูปจากข้าว 3) สอนการทำบัญชีและติดตามการจัดทำบัญชี 4) พัฒนาทักษะวิสาหกิจชุมชนด้านการบริหารจัดการการผลิตสินค้าเกษตรแปรรูป และ 5) ตรวจประเมินผลิตภัณฑ์ประมงเพื่อให้การรับรองมาตรฐานตราสัญลักษณ์ประมงธงเขียว

จากการติดตามการดำเนินงานโครงการ รอบ 12 เดือน (ตุลาคม 2566 - กันยายน 2567) พบว่ามีสถาบันเกษตรกรและสมาชิก ผ่านการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาการทำธุรกิจแปรรูปสินค้าเกษตร 422 แห่ง 4,151 ราย ได้รับการฝึกอบรมด้านต่างๆ เช่น การวิเคราะห์ต้นทุนการผลิต การลดต้นทุนการผลิต และการเชื่อมโยงเครือข่ายเพื่อให้ได้ปัจจัยการผลิตราคาถูก โดยมีผลิตภัณฑ์สินค้าเกษตรแปรรูปได้รับการพัฒนา 410 ผลิตภัณฑ์ เป็นทั้งผลิตภัณฑ์ใหม่และผลิตภัณฑ์เดิมที่ได้รับการพัฒนา อาทิ น้ำพริกปูนาของวิสาหกิจชุมชนธนาคารปูนา ต.เมืองสิงห์ อ.จอมพระ จ. สุรินทร์, ข้าวแต่น้ำแดงโมตราแม่บัวบานของวิสาหกิจชุมชนเลี้ยงโคบ้านหนองหล่มน้อย ต.คอนหวาน อ.เมือง จ.มหาสารคาม และข้าวสารตราวังลิ้ม ของวิสาหกิจชุมชนข้าวอินทรีย์เพื่อสุขภาพบ้านโนนค้อ ต.ชีเหล็ก อ.อาจสามารถ จ.ร้อยเอ็ด

สำหรับความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ พบว่า มีความพึงพอใจต่อการดำเนินโครงการอยู่ในระดับมากที่สุด และมีความเห็นว่าการดำเนินโครงการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 ควรพัฒนา และขยายเพิ่มเติมในพื้นที่ ถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านการตลาด การจัดทำบัญชี และควรส่งเสริมอย่างต่อเนื่องในวิสาหกิจชุมชนเดิมที่ได้รับการส่งเสริมเพื่อให้สามารถจัดทำบัญชีที่เป็นระบบได้ รวมถึงการสนับสนุนแหล่งเงินทุนเพื่อให้สถาบันเกษตรกรใช้ในการก่อสร้างอาคารและซื้อวัสดุอุปกรณ์ในการผลิต ตลอดจนขยายกิจกรรมให้การรับรองมาตรฐาน “ตราประมงธงเขียว” เพื่อให้กลุ่มเกษตรกรได้รับการรับรองให้มากขึ้น ปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 สศก. มีแผนติดตามโครงการส่งเสริมการแปรรูปสินค้าเกษตรและประมงอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะในพื้นที่และกลุ่มเกษตรกรแห่งใหม่ที่หน่วยงานผู้รับผิดชอบโครงการจะได้ดำเนินงานส่งเสริมเพิ่มเติมจากปีงบประมาณที่ผ่านมา



ร่วมถก : ศ.ดร.นฤมล ภิญญาสินวัฒน์ รว.เกษตรและสหกรณ์ ประชุมคณะกรรมการพัฒนาการสหกรณ์แห่งชาติ (คพช.) ครั้งที่ 3/2567 ทวีติการแก้ปัญหาหนี้สมาชิกสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร ศึกษาเรื่องข้อมูลสหกรณ์ที่ใช้แอปพลิเคชันทางการเงิน โดยมีแอปฯ SmartMe ให้สหกรณ์แต่ละแห่งนำไปใช้งานได้

‘นฤมล’ร่วมวงถกคกก.พัฒนาสหกรณ์ฯ

ศ.ดร.นฤมล ภิญญาสินวัฒน์ รว.เกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการพัฒนาการสหกรณ์แห่งชาติ (คพช.) ครั้งที่ 3/2567 โดยมีผู้บริหารกระทรวงเกษตรฯ และภาคเอกชน เข้าร่วม โดยที่ประชุมได้หารือการแก้ปัญหาหนี้ของสมาชิกสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร รวมถึงการศึกษาเรื่องธนาคารพาณิชย์ไร้สาขา (Virtual Bank) และรับทราบข้อมูลสหกรณ์ที่ใช้แอปพลิเคชันทางการเงิน ซึ่งปัจจุบันมีสหกรณ์ที่ใช้แอปพลิเคชันหรือเทคโนโลยี ประมาณร้อยละ 25 จากสหกรณ์ทั้งหมด 6,200 กว่าแห่ง จึงเห็นสมควรผลักดันให้เกิดการใช้

แอปพลิเคชันให้มากขึ้น ทั้งนี้ กระทรวงเกษตรฯ มีแอปฯ SmartMe ดำเนินงาน โดยกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ ซึ่งสหกรณ์แต่ละแห่งสามารถนำไปใช้งานได้โดยไม่มีเสี้ยค่าใช้จ่าย

รว.เกษตรฯ กล่าวว่า ได้มุ่งดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล ให้เกิดการยกระดับศักยภาพของเกษตรกร และสถาบันเกษตรกรให้มีความเข้มแข็ง มีการจัดการบริหารที่ดี เพื่อให้สมาชิกสหกรณ์และเกษตรกรมีรายได้เพิ่มมากขึ้น โดยส่งเสริมให้สหกรณ์แต่ละแห่งใช้แอปพลิเคชันในการบริหารจัดการข้อมูล เพื่อลดการทุจริต และสมาชิกสามารถตรวจสอบข้อมูลของตนเองใน

ระบบ รวมถึงปรับตัวให้เข้ากับยุคดิจิทัล รองรับการทำงานในอนาคต นอกจากนี้ ได้ส่งเสริมให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ผลักดันให้เกษตรกรปลูกกล้วยหอมทองส่งออก เนื่องจากมีตลาดรองรับจำนวนมาก เกษตรกรสามารถสร้างรายได้ที่ยั่งยืน สำหรับการดำเนินการของกรมส่งเสริมสหกรณ์ ได้แก่นี้ให้กับสมาชิกด้วยกระบวนการนำฐานข้อมูลจากกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ มาทำงานร่วมกับผู้เชี่ยวชาญในการแก้ไข และร่วมพูดคุยกับสมาชิกโดยตรง เพื่อรับทราบสถานการณ์และข้อมูลพื้นฐานอาชีพและนำมาฟื้นฟูให้เกิดประสิทธิภาพในการหาเลี้ยงชีพ รวมถึงสามารถลดจำนวนหนี้ให้น้อยลง

เยียวยาเกษตรกรน้ำท่วมแล้ว 18.85 ล้าน อีก 21 จังหวัดรอเคาะช่วยเหลือใน ต.ค.นี้

นายพีรพันธุ์ คอทอง อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร เปิดเผยว่า จากสถานการณ์อุทกภัยและฝนที่ตกมากในภาคเหนือตอนบน ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน และภาคใต้ฝั่งตะวันออก วันที่ 14 ก.ค.-27 ก.ย.67 กรมได้ลดเวลาและขั้นตอนช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติด้านการเกษตร ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยเงินทดรองราชการเพื่อช่วยเหลือเกษตรกรผู้ประสบภัยพิบัติ กรณีฉุกเฉิน พ.ศ.2562 จากเดิมไม่เกิน 90 วัน เหลือไม่เกิน 65 วัน และได้สั่งการให้ทุกจังหวัดจัดทำแผนปฏิบัติงานและบูรณาการการทำงานในพื้นที่ให้สามารถช่วยเหลือเกษตรกรได้ทันสถานการณ์นั้นล่าสุดกรมได้สำรวจความเสียหายแล้ว คิดเป็น 85.16% และอยู่ระหว่างสำรวจคิดเป็น 14.84% เพราะยังมีน้ำท่วมขังและบางพื้นที่เกิดกรณีน้ำหลากซ้ำ

“กรมได้ช่วยเหลือเสร็จสิ้นแล้ว คิดเป็นพื้นที่เสียหาย 12,825.50 ไร่ วงเงินช่วยเหลือ 18.85 ล้านบาท อยู่ระหว่างช่วยเหลือ 79,628 ราย พื้นที่เสียหาย 644,876 ไร่ วงเงิน 917 ล้านบาท ปัจจุบันอยู่ระหว่างรอรประชุมคณะกรรมการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติอำเภอ (ก.ช.ภ.อ.) 8 จังหวัด และพร้อมเสนอที่ประชุมคณะกรรมการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติจังหวัด (ก.ช.ภ.จ.) 21 จังหวัด คาดว่าจะสำรวจเสร็จและพร้อมเสนอที่ประชุม ก.ช.ภ.อ. ได้ครบภายในปลายเดือน ต.ค.นี้ โดยจะได้รับความช่วยเหลือครัวเรือนละไม่เกิน 30 ไร่ แบ่งเป็นข้าว ไร่ละ 1,340 บาท พืชไร่และพืชผัก ไร่ละ 1,980 บาท ไม้ผลไม่มียืนต้นและอื่นๆ ไร่ละ 4,048 บาท”

อ.ต.ก.-หม่อนไหม จัดกิจกรรมหนุน จำหน่ายผ้าไหม ชูยกระดับมูลค่า

นายปณิธาน มีไชโย ผอ.องค์การ ตลาดเพื่อเกษตรกร (อ.ต.ก.) พร้อมด้วย พ.จ.อ.ประเสริฐ มาลัย อธิบดีกรม หม่อนไหม เป็นประธานร่วมในพิธีเปิด งานโครงการส่งเสริมการจำหน่ายผ้าไหม และผลิตภัณฑ์หม่อนไหม Thai Silk Show Room ณ อาคารศูนย์แสดง สินค้าผลิตภัณฑ์เกษตรคุณภาพสูง

สำหรับกิจกรรมดังกล่าวเป็นการ ดำเนินงานขับเคลื่อนภายใต้บันทึกข้อตกลง ความร่วมมือระหว่าง อ.ต.ก.กับกรม หม่อนไหม เพื่อเพิ่มช่องทางการจำหน่าย ให้แก่เกษตรกร กลุ่มเกษตรกรและ ผู้ประกอบการ ในการจำหน่ายผ้าไหมไทย ที่มีคุณภาพให้กับผู้บริโภค ส่งเสริมการ

ใช้ผลิตภัณฑ์จากหม่อนและไหม รวมทั้ง ร่วมกันสร้างการรับรู้ต่อผลิตภัณฑ์จาก หม่อนและไหมให้ประชาชนได้รับทราบ มากยิ่งขึ้น

ทั้งนี้ อ.ต.ก.ได้จัดสรรพื้นที่ภายใน อาคารศูนย์แสดงสินค้าผลิตภัณฑ์เกษตร คุณภาพสูง (Thailand Agricultural Showroom) เพื่อรองรับสินค้าเกษตร คุณภาพสูง ยกระดับมูลค่าสินค้าเกษตร ของประเทศไทย ให้เป็นศูนย์รวมการ เจริญซื้อขายสินค้าเกษตรคุณภาพของ ประเทศไทย โดยจับมือกับกรมหม่อนไหม เปิดพื้นที่นำร่อง กัดสรรผ้าไหมไทย คุณภาพ ผ่านการรับรองตราสัญลักษณ์ พระราชทาน จากกรมหม่อนไหม มาจัด แสดง และจำหน่ายในพื้นที่ 10 ร้านค้า ได้แก่ ร้านบ้านไทยซิลค์ ร้าน Nutchaniin ร้าน Naree boy studio วิสาหกิจชุมชน กลุ่มทอผ้าและตัดเย็บบ้านหาดเสี้ยว ร้านเกษรไหมหอม ฟาร์มแม่จาด จำกัด ร้านสวัสดิการกรมหม่อนไหม บริษัท อะรวานด์ เดอะ เนค ร้านร้อยไหมพันฝ้าย และผ้าไหมบ้านกริ้ว

ถึงมือเกษตรกรแล้วน้ำหมักชีวภาพปลาหมอคางดำ

นายณรงค์ศักดิ์ โอสถุทร รองผู้ว่าการด้านธุรกิจ การยางแห่งประเทศไทย (กยท.) เปิดเผยถึงความคืบหน้าการดำเนินงานในการนำปลาหมอคางดำมาแปรรูปเป็นน้ำหมักชีวภาพว่า กยท. โดยได้รับซื้อปลาหมอคางดำในช่วงเดือนสิงหาคมที่ผ่านมา จำนวน 600,000 กิโลกรัม นำมาผลิตเป็นน้ำหมักชีวภาพจากปลาหมอคางดำได้ประมาณ 1 ล้านลิตร และปัจจุบัน กยท. ได้กระจายน้ำหมักชีวภาพฯ จำนวน 600,000 ลิตร ถึงมือเกษตรกรชาวสวนยางที่เป็นสมาชิกแปลงใหญ่ยางพาราทั่วประเทศแล้ว ตั้งแต่วันที่ 30 กันยายนที่ผ่านมา และอีก 400,000 ลิตร กยท. มีแผนที่จะดำเนินการจำหน่ายให้กับเกษตรกรผู้รับการปลูกแทนและเกษตรกร



ทั่วไป โดยคาดว่าจะจำหน่ายหมดก่อนช่วงฤดูฝน ปี 68 เพื่อให้เกษตรกรสามารถนำไปใช้ประโยชน์ทางการเกษตรก่อนเริ่มฤดูฝน (พ.ค.-ก.ค.) เนื่องจากในช่วงฤดูฝนเป็นช่วงเวลาที่เหมาะสมสำหรับการนำน้ำหมักชีวภาพฯ ไปใช้บำรุงพืชเกษตรต่อไป

การนำปลาหมอคางดำมาแปรรูปเป็นน้ำหมักชีวภาพ นอกจากเป็นการช่วยเหลือเกษตรกรชาวสวนยางให้ได้ใช้ปุ๋ยที่มีคุณภาพตามมาตรฐานของกรมพัฒนาที่ดิน ซึ่งมีราคาถูกกว่าปุ๋ยอินทรีย์และเป็นการช่วยลดต้นทุนทางการเกษตรให้กับชาวสวนยาง ช่วยเพิ่มผลผลิตยางพาราได้แล้ว อีกหนึ่งสิ่งสำคัญคือ เป็นการสอดรับนโยบายเร่งด่วนของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ที่ต้องการแก้ปัญหาการแพร่ระบาดของ



ปลาหมอคางดำที่ส่งผลกระทบต่อระบบนิเวศ ดังนั้น กยท. ยังคงเดินหน้านำดำเนินการแปรรูปน้ำหมักชีวภาพจากปลาหมอคางดำอย่างต่อเนื่อง โดยเบื้องต้น กยท. ได้รับการประสานจากกรมประมงที่มีความประสงค์จะมอบปลาหมอคางดำจำนวน 200 ตัน ให้กับ กยท. โดยไม่มีค่าใช้จ่าย เพื่อให้นำไปดำเนินการผลิตเป็นน้ำหมักชีวภาพฯ ในล็อตต่อไป

“การดำเนินการแปรรูปน้ำหมักชีวภาพจากปลาหมอคางดำ นับเป็นความสำเร็จของ กยท. ในการเข้าไปมีส่วนร่วมแก้ไขปัญหาการแพร่ระบาดของปลาหมอคางดำ โดยสามารถผลิตน้ำหมักชีวภาพฯ ที่มีคุณภาพส่งถึงมือเกษตรกรชาวสวนยางและนำไปใช้ประโยชน์ในการทำการเกษตรได้จริง”.

เกษตรฯดันโครงการร่วมมือพัฒนาภาคเกษตรไทย-จีน-อาเซียน

นายถาวร ทัณใจ ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เข้าร่วมการประชุม ASEAN-China Agricultural Cooperation Conference โดยมี Mr. Xu Xianhui รองผู้ว่าการเขตฯ กว่างซีจ้วง เป็นประธานเปิดการประชุมฯ และมีผู้แทนระดับรัฐมนตรีเข้าร่วมหลายประเทศ พร้อมด้วย น.ส.อาทิพันธ์ อินทรพิมพ์ อัครราชทูตที่ปรึกษา (ฝ่ายเกษตร) ประจำกรุงปักกิ่ง และนายปรัดถกร แทนมณี กงสุล (ฝ่ายเกษตร) ประจำนครกว่างโจว เข้าร่วม ที่โรงแรมหนานหนิง นครหนานหนิง เขตปกครองตนเองกว่างซีจ้วง สาธารณรัฐประชาชนจีน ซึ่งการประชุมดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นเวทีการหารือของผู้แทนระดับสูง (High-Level Dialogue) ในการส่งเสริมความร่วมมือด้านการเกษตร อาทิ การอำนวยความสะดวกด้านการค้าสินค้าเกษตร การพัฒนาด้านอุตสาหกรรมเกษตรอัจฉริยะ และการบูรณาการห่วงโซ่อุตสาหกรรมระหว่างจีนและอาเซียน

โอกาสนี้ นายถาวร ได้เป็นผู้แทนไทยขึ้นกล่าวสุนทรพจน์เกี่ยวกับการส่งเสริมความร่วมมือในการพัฒนาภาคการเกษตรระหว่างประเทศไทยกับจีนและประเทศสมาชิกอาเซียน โดยเฉพาะความเป็นหุ้นส่วนทางเศรษฐกิจ การผลักดันการขยายตลาดสินค้าเกษตร การเพิ่มประสิทธิภาพตลอดห่วงโซ่อุปทานผ่านระบบอัจฉริยะ รวมทั้งแสดงความมุ่งมั่นที่จะขยายความร่วมมือ ASEAN-China ในทุกระดับ ผ่านข้อริเริ่มหนึ่งแถบหนึ่งเส้นทาง (Belt and Road Initiative : BRI) และแผนแม่บทว่าด้วยความเชื่อมโยงระหว่างกันในอาเซียน (ASEAN Master Plan on Connectivity : MPAC 2025) ที่จะช่วยขับเคลื่อนให้เกิด

การพัฒนาทั้งในด้านการขนส่ง โครงสร้างพื้นฐาน และการเชื่อมต่อทางดิจิทัล รวมทั้งได้เน้นย้ำนโยบายภาคการเกษตรของไทยในการทำการเกษตรอย่างยั่งยืน ที่มุ่งเน้นในเรื่องของทรัพยากรการเกษตร คุณภาพ และการใช้เทคโนโลยี นวัตกรรม ควบคู่ไปกับโมเดลเศรษฐกิจสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน (BCG Model) และเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals : SDGs)

จากนั้นนายถาวร ร่วมกับผู้แทนจากประเทศต่างๆ ศึกษาดูงานด้านการเกษตร ที่บริษัท Royal Group ซึ่งเป็นบริษัทที่ผลิตและแปรรูปนมควายที่ใหญ่ที่สุดของจีน โดยมีการนำพ่พันธุ์ควายนมจากปากีสถานมาผสมกับพันธุ์พื้นเมืองของจีน เพื่อให้ได้ปริมาณผลผลิตน้ำนมเพิ่มขึ้น พร้อมทั้งเยี่ยมชมการดำเนินงานของบริษัท JJR Science and Technology Group บริษัทที่พัฒนาอุปกรณ์และเทคโนโลยีการเกษตรอัจฉริยะ ระบบฟาร์มอัจฉริยะที่ใช้ระบบ AI เข้ามาประมวลผลต่างๆ เช่น อุณหภูมิ ความชื้น ค่าความเข้มของแสง แสงสัตรูพืช นอกจากนี้ ยังเยี่ยมชมการดำเนินงานของศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีการปลูกหม่อนเลี้ยงไหม เขตฯ กว่างซีจ้วง เพื่อศึกษาดูงานการสาธิตการเลี้ยงหม่อนไหมและการปลูกหม่อน โดยใช้สูตรอาหารที่ทำจากอาหารสัตว์ เช่น กากถั่วเหลือง ข้าวโพดป่น มาใช้เลี้ยงหม่อนไหมเพื่อเป็นการลดต้นทุนการผลิตสามารถเลี้ยงหม่อนไหมได้ทุกฤดูกาลโดยไม่ต้องพึ่งใบหม่อน และการแปรรูปผลิตภัณฑ์จากลูกหม่อน ได้แก่ ไวน์ลูกหม่อน น้ำลูกหม่อน ชาใบหม่อน ลูกหม่อนอบแห้ง เป็นต้น

ปลดล็อกปัญหาหนี้นอกระบบ ออมสิน-ธ.ก.ส.ช่วยประชาชน19,945ราย

นายพรชัย จีระเวช ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง(สศค.) ในฐานะโฆษกกระทรวงการคลัง เปิดเผยความคืบหน้าของการดำเนินการให้ความช่วยเหลือทางการเงินเพื่อแก้ไขปัญหาหนี้นอกระบบของกระทรวงการคลังที่ร่วมกับสถาบันการเงินเฉพาะกิจ ได้แก่ ธนาคารออมสิน ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) ผ่านมาตรการสินเชื่อต่างๆ ได้แก่ โครงการสินเชื่อธนาคารประชาชน สินเชื่อเพื่อชำระหนี้สินนอกระบบ สินเชื่อกองทุนหมุนเวียนเพื่อช่วยเหลือเกษตรกรผู้ยากจน รวมถึงมาตรการสินเชื่อเพื่อช่วยเหลือและรองรับลูกหนี้นอกระบบที่

ลงทะเบียนแก้ไขปัญหาหนี้
นอกระบบ

ผลการดำเนินการตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2566-10 ตุลาคม 2567 มีประชาชนที่เป็นหนี้นอกระบบได้รับอนุมัติให้ความช่วยเหลือทางการเงินไปแล้ว 19,945 ราย ยอดอนุมัติรวมทั้งสิ้น

958.53 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากแถลงข่าวกระทรวงการคลัง เมื่อวันที่ 27 กันยายน 2567 จำนวน 374 ราย และมียอดอนุมัติเพิ่มขึ้น 37.45 ล้านบาท

สำหรับเจ้าหนี้นอกระบบ กระทรวงการคลังได้ส่งเสริมให้มีการประกอบธุรกิจสินเชื่อรายย่อยระดับจังหวัดภายใต้การกำกับ (สินเชื่อพิโกไฟแนนซ์) เพื่อเป็นช่องทางให้เจ้าหนี้นอกระบบสามารถเข้ามาประกอบธุรกิจให้บริการสินเชื่อได้อย่างถูกต้องตามกฎหมาย ปัจจุบันมีนิติบุคคล (บริษัทจำกัดหรือห้างหุ้นส่วนจำกัด) ได้รับใบอนุญาตให้ประกอบธุรกิจสินเชื่อพิโกไฟแนนซ์และเปิดดำเนินการแล้ว 1,145 ราย ใน 75 จังหวัด และ ณ สิ้นเดือนกรกฎาคม 2567 มีการอนุมัติสินเชื่อพิโกไฟแนนซ์ให้กับประชาชนรายย่อยสะสมทั้งสิ้น 4,507,110 บัญชี เป็นจำนวนเงินรวม 43,907.34 ล้านบาท โดยเป็นยอดสินเชื่อคงค้าง 368,332 บัญชี เป็นจำนวนเงินรวม 7,091.75 ล้านบาท โดยนิติบุคคลที่สนใจประกอบธุรกิจสินเชื่อพิโกไฟแนนซ์สามารถดูข้อมูลการยื่นคำขออนุญาตได้ที่ www.1359.go.th หรือโทรสายด่วน 1359

สื่อ 13 ปท. ชมฟาร์มโคนมไทย-เดนมาร์ก



ผู้สื่อข่าวรายงานว่า องค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย (อ.ส.ค.) ต้อนรับ อัครราชทูตที่ปรึกษาด้านการเกษตร อาหาร และประมง จากสถานเอกอัครราชทูตเดนมาร์ก พร้อมคณะสื่อมวลชนนานาชาติจาก 13 ประเทศ เพื่อเยี่ยมชมฟาร์มโคนมไทย-เดนมาร์ก ณ อำเภอมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี

นายสมพร ศรีเมือง ผู้อำนวยการ อ.ส.ค. กล่าวถึงความร่วมมือระหว่างไทยและเดนมาร์ก ที่ได้สานต่อการพัฒนาสายพันธุ์โคนมและนวัตกรรมการเลี้ยงโคนมมาอย่างต่อเนื่อง ทั้งนี้ เพื่อส่งเสริมความยั่งยืนในอาชีพการเลี้ยงโคนมของเกษตรกรไทยให้มั่นคงยิ่งขึ้น นายเฮนนิ่ง ฮอย นูเกอ (Mr. Henning Hoy Nygaard) อัครราชทูตที่ปรึกษาการเกษตร อาหาร และประมง จากสถานเอกอัครราชทูตเดนมาร์ก ประจำประเทศไทย กล่าวถึงความสำคัญของการแลกเปลี่ยนความรู้และเทคโนโลยีในการพัฒนาการเกษตรที่ยั่งยืน ซึ่งเป็นเป้าหมายสำคัญที่ทั้ง 2 ประเทศมุ่งหวังต่อการพัฒนาในอนาคตการเยี่ยมชมครั้งนี้แสดงถึงความสัมพันธ์ที่แน่นแฟ้นระหว่างไทยและเดนมาร์กที่มีความร่วมมือยาวนานมากกว่า 400 ปี ทั้งในด้านการพัฒนาฟาร์มโคนมและอุตสาหกรรมน้ำนมและมุ่งสู่การพัฒนาที่ยั่งยืนในอนาคต.



เกษตรวันนี้.....● สภาพอากาศในช่วงนี้อากาศเย็นและมีความชื้นสูงในตอนกลางคืนและเช้า อากาศร้อนในตอนกลางวันเตือนผู้ปลูกพริกในระยะเก็บเกี่ยวรีบมือแมลงวันทองพริกตัวเต็มวัยวางไข่ในระยะพริกใกล้เปลี่ยนสีไปจนกระทั่งผลสุก หนอนจะกัดกินชอนไชอยู่ภายในผล ทำให้ผลพริกเน่าร่วงหล่น เมื่อหนอนโตเต็มที่จะเจาะออกมาเข้าดักแด้ในดิน.....● สำหรับแนวทางป้องกันและแก้ไข 1. ทำความสะอาดแปลงปลูก โดยการเก็บพริกที่ร่วงหล่นเผาทำลายเพื่อลดแหล่งเพาะพันธุ์ของแมลงวันทองพริก 2. ใช้น้ำมันบีโตรเลียมสเปรย์ออยล์ 83.9% EC อัตรา 60 มิลลิลิตรต่อน้ำ 20 ลิตร เน้นพ่นที่ผลพริกทุก 5-7 วัน ในกรณีพื้นที่ที่พบการระบาดเป็นประจำ พ่นครั้งแรกเมื่อพริกเริ่มติดผล หยุดพ่นก่อนเก็บเกี่ยวผลผลิต 5-7 วัน.....● 3. เมื่อพริกเริ่มติดผล พ่นเหยื่อพิษโปรตีนเป็นจุดทุกต้นรอบแปลงและพ่นเป็นแถวต้นละจุด ห่างกันแถวละ 5 เมตร พ่นทุกสัปดาห์ หรือเทเหยื่อพิษโปรตีนใส่ในกับดักดัดแปลง เช่น ขวดพลาสติกเจาะช่องให้แมลงสามารถบินเข้ากับดักได้ และติดตั้งกับดักสูงจากพื้นดิน 15 เซนติเมตร รอบแปลงปลูก 4. ใช้สารฆ่าแมลงที่มีประสิทธิภาพได้แก่ มาลาโทออน 83% EC อัตรา 50 มิลลิลิตรต่อน้ำ 20 ลิตร.....●

นายก: หล้าปาลี



3 แบนกรรัฐช่วยลูกหนี้น้ำท่วม

วิกฤติน้ำท่วมในหลายพื้นที่ของประเทศ ทำคนไทยใจท้อเหี่ยว หดหู่เศร้าใจเป็นอย่างมาก แต่ทำอะไรไม่ได้ เพราะเป็นภัยธรรมชาติ

ที่สำคัญ เมื่อน้ำหายท่วม แต่ความเสียหายยังคงอยู่ แคมเปญน้ำท่วมก็เหนื่อยสาหัสแล้ว แต่ตอนน้ำลด ช่วงฟื้นฟูความเสียหาย ดูเหมือนจะยิ่งหนักหนาสาหัสกว่า

โดยความเสียหายที่เกิดขึ้นจากอุทกภัยครั้งนี้ คณะกรรมการร่วมภาคเอกชน 3 สถาบัน คือ สมาคมธนาคารไทย สภาหอการค้าไทย และสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (ส.อ.ท.) ได้ประเมินเบื้องต้น ความเสียหายจากมหาอุทกภัยที่ขยายวงกว้างในปีนี้อยู่ไม่ต่ำกว่า 30,000-50,000 ล้านบาท

และปัญหาน้ำท่วมยังไม่สิ้นสุดเฉพาะภาคเหนืออีสาน เพราะมวลน้ำกำลังไหลลงสู่ภาคกลาง และยังมีฝนต่อเนื่อง บางพื้นที่ท่วมซ้ำรอบ 2 และรอบ 3 แล้ว และเชื่อว่าในปีหน้า ปัญหาน้ำท่วมซ้ำซาก แล้งซ้ำซาก จะยังคงวนเวียนซ้ำไปมา แค่นี้หนักกว่าหรือเบากว่าเท่านั้น ต้องลุ้นกันทุกปีว่าพื้นที่ใดของประเทศไทยจะเจอปัญหาวิกฤติภัยธรรมชาตินี้

ดังนั้นกระทรวงการคลังจึงได้สั่งการสถาบันการเงินเฉพาะกิจของรัฐ เร่งออกมาตรการช่วยเหลือลูกหนี้ที่ประสบภัยน้ำท่วมเป็นการด่วน เพื่อเยียวยาจิตใจ ช่วยฟื้นฟูสภาพบ้านเรือน ธุรกิจ และแบ่งเบาภาระหนี้สินครัวเรือน

เริ่มจาก ธนาคารออมสิน ธนาคารเพื่อสังคม ได้ออกมาตรการ



พักหนี้อัตโนมัติ 6 เดือน ซึ่งจะมีผู้ได้รับสิทธิพักหนี้ครั้งนี้ 140,000 บัญชี คิดเป็นเงิน 2,000 ล้านบาท โดยใช้หลักเกณฑ์

คือ ให้ลูกหนี้ที่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วม พักจ่ายเงินต้น และธนาคารไม่คิดดอกเบี้ย มีผลทันทีตั้งแต่วันที่ 1 ต.ค. 67-มี.ค. 68

โดยครอบคลุมลูกหนี้สินเชื่อรายย่อย สินเชื่อบุคคล และเอสเอ็มอี วงเงินสินเชื่อไม่เกิน 10 ล้านบาท ยกเว้นสินเชื่อชีวิตสุขสันต์และสินเชื่อตามนโยบายรัฐ : PSA โดยธนาคารจะส่งเอสเอ็มอี (ข้อความสั้น) ผ่านโทรศัพท์มือถือ หรือจดหมายแจ้งเพื่อทราบการพักชำระหนี้ไปยังลูกหนี้ตามรายชื่อผู้มีสิทธิ์ร่วมมาตรการ ซึ่งมีภูมิสำเนาที่อยู่ หรือที่ประกอบอาชีพในพื้นที่ประสบภัยตามประกาศกรมบรรเทาสาธารณภัย เมื่อวันที่ 2 ต.ค. 67 และหลังจากสิ้นสุดมาตรการ ให้ลูกหนี้กลับมาชำระหนี้ตามสัญญาเดิมตั้งแต่งวดเดือน เม.ย. 67 เป็นต้นไป ซึ่งยังไม่นับรวมการร่วมมือกับสำนักงานคณะกรรมการอาชีวศึกษา ลงพื้นที่ซ่อมแซมเครื่องใช้ไฟฟ้าและความช่วยเหลืออื่นๆ ตามความเหมาะสม

ธนาคารอาคารสงเคราะห์ (ธอส.) ได้ให้ลูกค้ายกเว้นพื้นที่ประสบภัยน้ำท่วม สามารถแจ้งขอรับสิทธิตามมาตรการช่วยเหลือ 7 มาตรการ ดังนี้ 1.ลดเงินงวด 50% และลดอัตราดอกเบี้ยเงินกู้เหลือ 2% ต่อปี เป็นเวลา 6 เดือน 2.คงดอกเบี้ยคงที่ปีแรก 2% ต่อปี ปีที่ 2 MRR

-3.30% ต่อปี ส่วนปีที่ 3 MRR -2.40% กรณีสร้างทดแทนหลังเดิม หรือซ่อมแซมในส่วนเสียหาย วงเงินกู้ไม่เกิน 1 ล้านบาท 3.หลักประกันเสียหาย ปลอดดอกเบี้ยและเงินงวด 6 เดือน ส่วนเดือนที่ 7-18 ดอกเบี้ย 1%

4.กรณีมีปัญหารายได้ ปลอดดอกเบี้ยและเงินงวด 6 เดือนและ ผ่อนชำระเงินงวด 1,000 บาท เดือนที่ 7-12 ดอกเบี้ย 1% 5.กรณี ชีวิตหรือทุพพลภาพถาวร ผู้กู้ร่วม หรือทายาท ผ่อนชำระต่อ ดอกเบี้ย คงที่เหลือ 0.01% ต่อปี 6.เสียหายทิ้งหลัง ไม่สามารถซ่อมแซมได้ ปลอดหนี้ในส่วนของราคาอาคาร และให้ผ่อนชำระต่อเฉพาะในส่วน ของที่ดินคงเหลือ และ 7.สินไหมเร่งด่วน

สำหรับลูกค้าที่ทำกรมธรรม์ประกันอัคคีภัยที่อยู่อาศัย ซึ่งคุ้มครอง ภัยธรรมชาติกับบริษัทประกันภัยที่ธนาคารจัดให้ ธอส.จะพิจารณา สินไหมเร่งด่วน (Fast Track) เป็นกรณีพิเศษ โดยผู้เอาประกัน สามารถแจ้งความเสียหายโดยใช้ภาพถ่าย จ่ายตามความเสียหาย จริงไม่เกิน 20,000 บาท และสำหรับลูกค้าที่มีกรมธรรม์เริ่ม ความคุ้มครองตั้งแต่วันที่ 1 พ.ย.62 เพิ่มความคุ้มครองภัยธรรมชาติ ตามความเสียหายจริงอีกไม่เกิน 30,000 บาทต่อปี (รายละเอียด และเงื่อนไขเป็นไปตามกรมธรรม์)

ส่วน ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.)

ผู้ให้สินเชื่อเกษตรกรทั่วไทยนั้น ได้ประกาศเลื่อนเวลา ชำระหนี้ลูกค้าที่ประสบภัยน้ำท่วมออกไปสูงสุดไม่เกิน 1 ปี เพื่อลดความกังวลเรื่องภาระหนี้ พร้อมออกมาตรการ ฟื้นฟูและเสริมสภาพคล่องเกษตรกรวงเงินรวม 20,000 ล้านบาทผ่านสินเชื่อเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายฉุกเฉินปี 67/68 วงเงินรายละไม่เกิน 50,000 บาท ดอกเบี้ย 0% ในช่วง 6 เดือนแรก และสินเชื่อฟื้นฟูและพัฒนาคุณภาพ ชีวิต วงเงินรายละไม่เกิน 500,000 บาท ดอกเบี้ย MRR-2% เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายฉุกเฉินจำเป็นป้องกัน ปัญหาหนี้ นอกกระบวนการอย่างไรก็ตาม เชื่อว่าสถาบันการเงิน ทุกแห่ง ทั้งภาครัฐและเอกชน จะดูแลลูกค้าของตนเอง มีมาตรการดูแลแบ่งเบาภาระค่าครองชีพ ภาระหนี้สิน

เพื่อเป็นกำลังใจให้ผู้ประสบภัยน้ำท่วมทุกท่าน ลูกหนี้มาสู้ และแก้ปัญหารับมือกันต่อไป!!

ดวงพร อุดมทิพย์



จุนจิ โอตะ



แทรกเตอร์ไต่เต้าเดิมเต็มศักยภาพเกษตรกร

ศูนย์เรียนรู้ฯเขานาในแหล่งธนาคารขมมันชั้น ต่อยอดศักยภาพเมืองสมุนไพร



ผลิตภัณฑ์วิสาหกิจชุมชนบ้านเขานาใน



ศูนย์เรียนรู้ชุมชนพลังเกษตรสร้างสุขสยามคูโบต้า-เขานาใน

VARIETY วาไรตี้

จ. สุราษฎร์ธานี เป็น 1 ใน 14 เมืองสมุนไพรของประเทศ กลุ่มการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพและความงามแบบครบวงจร ปัจจุบันมีวิสาหกิจชุมชนที่ปลูกและแปรรูปสมุนไพรกว่า 100 แห่ง โดยเฉพาะขมมันชั้น เห็ดแครง และน้ำมันมะพร้าว ซึ่งขมมันชั้นเป็นหนึ่งในสมุนไพรที่ทาง จ.สุราษฎร์ธานีมีการส่งเสริมให้ปลูกและแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ในเชิงพาณิชย์มากขึ้นด้วย หนึ่งในกลุ่มวิสาหกิจชุมชนที่มีการปลูกขมมันชั้นคุณภาพสูงของ จ.สุราษฎร์ธานี เป็นชุมชนเกษตรกรรมเล็กๆ ในตำบลต้นยางนอ อำเภอพนม ซึ่งเดิมเน้นการปลูกยางพาราและปาล์มน้ำมัน แต่เมื่อราคาผลผลิตตกต่ำ ชาวบ้านโดยเฉพาะกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรจึงหันมาปลูกขมมันเพื่อเสริมรายได้ กิจกรรมนี้นำไปสู่การรวมกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรในการผลิตและแปรรูปขมมันเป็นผลิตภัณฑ์สุขภาพและความงามอย่างเป็นระบบ จนสามารถจดทะเบียนเป็นวิสาหกิจชุมชนบ้าน

เขานาใน เพื่อยกระดับผลิตภัณฑ์และสร้างรายได้ที่ยั่งยืนแก่ชุมชน เส้นทางของการพัฒนาขมมันชั้นของวิสาหกิจชุมชนบ้านเขานาใน ทั้งกระบวนการปลูกและการขยายสินค้าเข้าสู่ตลาดให้ได้คุณภาพและประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น จึงได้เข้าร่วมโครงการชุมชนพลังเกษตรสร้างสุขสยามคูโบต้า ของบริษัท สยามคูโบต้าคอร์ปอเรชั่น จำกัด เพื่อพัฒนาเป็นชุมชนต้นแบบและจัดตั้งศูนย์เรียนรู้ฯ แห่งที่ 6 โดยได้รับการสนับสนุนด้านการเกษตร ด้านการตลาดและการสร้างมูลค่าเพิ่ม รวมถึงด้านการพัฒนาศักยภาพบุคลากร เพื่อเป็นรากฐานในการต่อยอดพัฒนาการปลูกขมมันและผลิตภัณฑ์ของคนในวิสาหกิจชุมชน อาทิ โครงการแปลงทดลองปลูกสมุนไพร ขมมันชั้น และพัฒนาผลิตภัณฑ์แปรรูปสมุนไพรให้ได้มาตรฐานสินค้าและบรรจุภัณฑ์ ล่าสุด บริษัท สยามคูโบต้าคอร์ปอเรชั่น จำกัด ร่วมกับวิสาหกิจชุมชนบ้านเขานาใน เปิด "ศูนย์เรียนรู้ชุมชนพลังเกษตรสร้างสุขสยามคูโบต้า-เขานาใน" แห่งแรกของภาคใต้ เพื่อเป็นชุมชนต้นแบบด้านการเกษตร ชูจุดเด่น Womenomics พลังขับเคลื่อนเศรษฐกิจชุมชน ด้วยบทบาทกลุ่มเกษตรกรหญิงแกร่งแห่งวิสาหกิจชุมชน

บ้านเขานาใน พร้อมต่อยอดผลผลิตขมิ้นชัน ภายใต้บทบาทการส่งเสริมองค์ความรู้ด้วยระบบ KUBOTA (Agri) Solutions หรือ KAS นวัตกรรมเกษตรครบวงจรของสยามคูโบต้า ในการปลูกพืชสมุนไพร ด้านการเกษตรกรรมยั่งยืน โครงสร้างพื้นฐาน ด้านการท่องเที่ยว ด้านสิ่งแวดล้อม และการผลักดันให้เป็นเมืองสมุนไพร ดังนั้นในการจัดตั้งศูนย์เรียนรู้ชุมชนพลังเกษตรสร้างสุขสยามคูโบต้า-เขานาใน จึงเป็นก้าวสำคัญในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์นี้ ในการยกระดับศักยภาพให้ จ.สุราษฎร์ธานี เป็นเมืองสมุนไพรครบวงจร และมีการทำเกษตรกรรมที่ยั่งยืน เพราะในจังหวัดมีเกษตรกรประมาณ 70% จากจำนวนประชากรทั้งหมดราวๆ 1 ล้านคน ซึ่งใน อ.พนม ถือเป็นต้นแบบในการพัฒนาขมิ้นชันที่มีคุณภาพสูง ได้รับการรับรองมาตรฐาน GI มากที่สุด ทั้งนี้จะเร่งดำเนินการในการช่วยให้ผลิตภัณฑ์ที่ผลิตจากขมิ้นชันของศูนย์ฯ ให้ได้รับการรับรอง อย. เพื่อรองรับมาตรฐาน และคุณภาพของสินค้า จะช่วยยกระดับคุณภาพสินค้าและส่งเสริมให้จังหวัดสุราษฎร์ธานีเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงสุขภาพที่น่าสนใจยิ่งขึ้น และยังเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวให้เป็น Wellness Tourism ของจังหวัดในในอนาคต

ด้านจูนจิ โอตะ กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท สยามคูโบต้า คอร์ปอเรชั่น จำกัด กล่าวว่า การจัดตั้งศูนย์เรียนรู้ชุมชนพลังเกษตรสร้างสุขสยามคูโบต้า-เขานาใน ในครั้งนี้ ได้มีการทำการศึกษาวิเคราะห์พื้นที่การเกษตรในชุมชน โดยพบว่าต้นทุนการปลูกขมิ้นสามารถลดลงได้หากมีการเตรียมการที่ดีและได้รับการรับรองมาตรฐาน นอกจากนี้ยังได้พัฒนาบรรจุภัณฑ์ที่ทันสมัย รวมถึงวางแผนช่องทางการจัดจำหน่ายทั้งแบบออฟไลน์และออนไลน์ ในด้านการพัฒนาศักยภาพบุคลากร สยามคูโบต้าได้จัดหลักสูตรอบรมเพื่อให้ความรู้ด้านการศึกษาดูงาน รวมถึงการทำการตลาดออนไลน์ ซึ่งทำให้ศูนย์เรียนรู้แห่งนี้ไม่เพียงเป็นแหล่งรวมความรู้ด้านการเกษตรเท่านั้น แต่ยังเป็นต้นแบบในการใช้นวัตกรรมเครื่องจักรกลการเกษตรครบวงจรในการปลูกพืชสมุนไพร ศูนย์แห่งนี้กลายเป็นศูนย์กลางความร่วมมือในการผลิตสมุนไพร สร้างอาชีพและรายได้ให้แก่ชุมชน ต่อยอดเศรษฐกิจของจังหวัด และยังสร้างแรงบันดาลใจให้แก่เกษตรกรและผู้สนใจในด้านการเกษตร

"ทั้งนี้ยังมีแผนที่จะพัฒนาศูนย์เรียนรู้ชุมชนพลังเกษตรสร้างสุขสยามคูโบต้า-เขานาใน ให้เป็นธุรกิจชุมชนต้นแบบ โดยตั้งเป้าเปิดเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรและศูนย์นวัตกรรมไทยของ จ.สุราษฎร์ธานี พร้อมทั้งสนับสนุนการส่งออกผลิตภัณฑ์สมุนไพรสู่ตลาดต่างประเทศ นอกจากนี้ยังมีเป้าหมายในการพัฒนาความยั่งยืนสู่การเป็นฟาร์ม นวัตกรรมเกษตรสมัยใหม่ หรือ Smart Farming Model ของภาคใต้ เพื่อเป็นแบบอย่างและสร้างแรงบันดาลใจให้แก่เกษตรกรและภาคการเกษตรต่อไป" กรรมการผู้จัดการใหญ่ สยามคูโบต้า กล่าว

แม่ทัพชุมชนบ้านเขานาใน หนูเรียง จินจุต ประธานวิสาหกิจชุมชนบ้านเขานาใน ได้เล่าว่า การจัดตั้งกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรในชุมชนนี้เริ่มขึ้นจากความตั้งใจของกลุ่มเกษตรกรที่ต้องการเสริมสร้างรายได้และพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน ภายหลังจากที่ก่อตั้งกลุ่มมาได้ระยะหนึ่ง กลุ่มก็สามารถจดทะเบียนเป็นวิสาหกิจชุมชนอย่างเป็นทางการ ปัจจุบันกลุ่มมีสมาชิกทั้งหมด 35 คน และมีพื้นที่การเกษตร



ผลผลิตหัวขมิ้นชันที่สมบูรณ์

รวม 600 ไร่ ประกอบไปด้วย พื้นที่ปลูกยางพารา 390 ไร่ ปาล์มน้ำมัน 210 ไร่ และขมิ้นชัน 100 ไร่ อีกทั้งยังมีเครือข่ายเกษตรกรนอกกลุ่มที่ปลูกขมิ้นชันเสริมอีก 500 ไร่

ประธานวิสาหกิจชุมชนฯ กล่าวต่อว่า การปลูกขมิ้นชันในพื้นที่นี้เริ่มต้นจากการปลูกแซมตามร่องสวนยางพาราและปาล์มน้ำมัน โดยการปลูกจะทำเพียงปีละครั้ง และใช้แรงงานคนในกระบวนการเพาะปลูกทั้งหมด ซึ่งมีการใช้สารเคมีเพื่อปราบวัชพืชและเตรียมดิน สำหรับการปลูกขมิ้น เมื่อขมิ้นเริ่มเติบโตก็จะใช้ขอบเขตหัวขมิ้นชันมา กระบวนการนี้ส่งผลให้หัวขมิ้นเสียหายเนื่องจากคมจอบ ทำให้ผลผลิตที่ได้ไม่สมบูรณ์เท่าที่ควร ปริมาณผลผลิตเฉลี่ยอยู่ที่ประมาณ 600 กิโลกรัมต่อไร่ และผลผลิตขมิ้นชันสดจะถูกนำไปจำหน่ายในตลาดท้องถิ่นและโรงพยาบาลในพื้นที่

ในระยะต่อมา กลุ่มแม่บ้านได้เล็งเห็นถึงศักยภาพในการแปรรูปขมิ้นชันให้เป็นผลิตภัณฑ์เสริมรายได้ กลุ่มจึงเริ่มต้นการนำสมุนไพรต่างๆ มาผสมผสานเพื่อทำเป็นลูกประคบ ซึ่งได้รับความสนใจจากลูกค้า ต่อมาจึงพัฒนาเพิ่มเป็นผลิตภัณฑ์ครีมนวด ยาดม และสครับ แต่ผลิตภัณฑ์เหล่านี้ยังไม่ได้มาตรฐานการผลิต จนกระทั่งได้เข้าร่วมโครงการกับคูโบต้า ได้ดำเนินการจัดทำแปลงทดสอบขมิ้นชันด้วยวิธีการ KAS ร่วมกับสยามคูโบต้า ต่อมาได้รับเครื่องจักรกลการเกษตร แทรกเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง ผ่านโครงการคูโบต้าร่วมมือ เกษตรร่วมใจ มาใช้บริหารจัดการร่วมกันในชุมชน ทำให้ได้ผลผลิตขมิ้นชันสูงเฉลี่ย 1,000 กิโลกรัมต่อไร่ ต้นทุนก็ลดลง เพราะไม่ต้องใช้สารเคมี แทรกเตอร์สามารถขุด พรวนและยกร่องดินได้ดี ยังมีการพัฒนางานแปรรูปร่วมกับมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จนครศรีธรรมราช ช่วยสร้างรายได้เฉลี่ย 20,000 บาทต่อเดือน รวมถึงสร้างมาตรฐานการผลิตสมุนไพรควบคู่กับการพัฒนาบรรจุภัณฑ์นี้ ทำให้การปลูกขมิ้นและสร้างผลิตภัณฑ์แปรรูปจากขมิ้นที่กำเนิดบนแหล่งปลูกที่ดีที่สุดของไทย จึงทำให้มีสารเคอร์คิวมินอยด์ (curcuminoid) สูง และได้รับการขึ้นทะเบียนรับรองตราสัญลักษณ์สิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ หรือ GI

นอกจากนี้ วิสาหกิจชุมชนบ้านเขานาในได้ต่อยอดสู่การสร้างธนาคารขมิ้น จำนวน 6 สายพันธุ์ ได้แก่ ขมิ้นชัน ขมิ้นแดงสยาม

ขมิ้นดำ ขมิ้นขาว ขมิ้นด่าง และขมิ้นอ้อย เพื่อเป็นแหล่งเพาะปลูก สำหรับขยายพันธุ์แจกจ่ายให้แก่เกษตรกรของกลุ่ม ช่วยลดต้นทุนการซื้อ จากแหล่งภายนอก และสร้างรายได้เพิ่ม สำหรับศูนย์เรียนรู้ชุมชน พลังเกษตรสร้างสุขสยามคูโบต้า-เขานาใน ประกอบด้วย 3 โซนหลัก ได้แก่ โซนศูนย์เรียนรู้ชุมชนพลังเกษตรสร้างสุขสยามคูโบต้า-เขานา ใน โซนอาคารแปรรูปสมุนไพร และโซนแปลงส่งเสริมการปลูกขมิ้น ชันด้วยระบบ KUBOTA (Agri) Solutions หรือ KAS

สำหรับกลุ่มสินค้าสมุนไพร ได้แก่ ครีมนวดคลายเส้น ยาต้ม ลูกประคบสมุนไพร ยาหม่อง สมุนไพรอบแห้งเพื่อสุขภาพ สมุนไพร แซ่มีโอแซ่เท้า น้ำมันว่าน 108 สมุนไพรรอบตัว และพืชมเลนน้ำ กลุ่ม สินค้าเครื่องสำอาง ได้แก่ สมูสมุนไพร สครับขมิ้น และกลุ่มสินค้า บริโภค ได้แก่ เครื่องแกงเผ็ด เครื่องแกงโตปลา นับเป็นการยกระดับ วิสาหกิจชุมชนบ้านเขานาในอย่างมีคุณภาพ.